

TSF จับมือAUCT เปิดบริษัทใหม่ “ACTION&AUCTION”



TSF จับมือAUCT เปิดบริษัทใหม่ “ACTION&AUCTION” เน้นบริหารและจัดการทรัพย์สินตั้งเป้ารายได้ 150 ล้านบาทต่อปี

บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF)และบมจ.สหการประมูล (AUCT) ผันกำลังร่วมทุนเปิดบริษัท“บริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จำกัด” เพื่อดำเนินธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทรถยนต์ให้มีมูลค่า เน้นสร้างความพึงพอใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ตั้งเป้าทั้งปีนำรถเข้ามาประมูลขายผ่านช่องทางนี้เพิ่มอีกประมาณ 80,000 คัน และมีรายได้ประมาณ 150 ล้านบาทต่อปี

นายพลศักดิ์ เจริญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSF เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF) ร่วมกับบมจ.สหการประมูล (AUCT) มีมติอนุมัติให้เปิดบริษัทร่วมทุนจัดตั้งบริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จำกัด สำหรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจในการร่วมทุนคือ บริการและจัดการทรัพย์สินประเภทรถยนต์เพื่อเพิ่มมูลค่าภายใต้คอนเซ็ปต์สร้างความพึงพอใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยทำหน้าที่ให้ลูกค้าได้พบกันและตัดสินใจซื้อ-ขายผ่านการประมูลธุรกิจนี้จะเติบโตภายใต้ศักยภาพของทั้ง 2 องค์กร กล่าวคือ TSF เป็นผู้นำเสนอโฆษณาออกบ้านซึ่งมีสื่อใหม่ล่าสุดคือ DTC ที่มีศักยภาพในการสื่อสารกับลูกค้าได้ในวงกว้าง ในขณะที่สหการประมูลมีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพในธุรกิจการประมูลรถยนต์มือสอง

“ในแต่ละปีนั้นประเทศไทยมีจำนวนรถยนต์จดทะเบียนซื้อ-ขายประมาณ 3 ล้านคัน จึงทำให้เกิดตลาดรถยนต์มือสอง ทั้งที่ขายผ่านเด็ทท์ทั่วไปและขายผ่านการประมูล บริษัทฯ จึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชิญชวนให้เจ้าของรถยนต์เข้ามาขายผ่านการประมูล โดยจะมีแคมเปญที่ใช้ชื่อว่า “เพื่อนประมูล” ซึ่งจะทำการสื่อสารการตลาดและสร้างการรับรู้ผ่านสื่อโฆษณาของ TSFให้เข้าถึงกลุ่มเจ้าของรถยนต์ทั่วประเทศเพื่อเพิ่มทางเลือกในการซื้อ-ขาย” นายพลศักดิ์กล่าวและเปิดเผยเพิ่มเติมถึงบริการของ แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น ที่จะทำให้อาจารย์รถยนต์พบทางเลือกใหม่ในการซื้อ-ขายรถยนต์ผ่านการประมูลที่สหการประมูล ซึ่งมีจุดเด่นเรื่องการมีสถานที่สำหรับสต็อกรถยนต์จำนวน 32 แห่งและมีสาขาที่เปิดประมูลทุกวันจำนวน 12 แห่งทั่วประเทศ สอดคล้องกับศักยภาพของ TSF ที่มีสื่อโฆษณานอกบ้านในทุกภูมิภาค จึงถือว่าเป็นการรวมพลังระหว่างธุรกิจที่มีศักยภาพทั้ง 2 องค์กร ซึ่งจะสนับสนุนธุรกิจใหม่ให้มีทิศทางเติบโตตามที่กำหนดไว้ กล่าวคือตั้งเป้าว่าจะมีรถยนต์เข้ามาใช้บริการเพิ่มเติมปีละประมาณ 80,000 คันและมีรายได้ประมาณ 150 ล้านบาทต่อปี

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณมนัสวิน โทร.081-438-7353 คุณปัญญา โทร.
081-191-6779